

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๗ เมษายน ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม
และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง


๑. “ปชช. ทำหนังสือถึง ๕ ประเทศ ขอยึดทรัพย์สินทางคืนสินบน ‘จุฑามาศ’ ๖๕ ล.” จาก
หนังสือพิมพ์แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ

๒. “ฟ้อง ‘แจ๊ค หม่า’ พันล้านบาท” จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

๒. “คุก ๕๐ ปี อดีตนายกอบต.-พวก คดีรับสินบน” จากหนังสือพิมพ์มติชน

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	5 หน้า หน้า	
Date : 1-6 1010. 2560	Page : 10	No :

ป.ป.ช.ทำหนังสือถึง 5 ประเทศ ขอยึดทรัพย์สิน

ทางคืนสินบน 'จุฑามาศ' 65 ล.
 ลั่นเป็นคดีตัวอย่างปราบทุจริต
 ภตช. จองเวร 13 รong อธิการบดี

ป.ป.ช. ไล่ล่ายึดทรัพย์ "จุฑามาศ"
 อีก 65 ล้านที่ซุกไว้ในต่างประเทศ
 เตรียมแปลเอกสารคำพิพากษา
 ประสานรัฐบาล 5 ชาติอายัด
 ลั่นต้องให้เป็นคดีตัวอย่าง ด้าน
 เครือข่ายต้านทุจริตบุกจับสอบ
 13 รong อธิการบดี "มหิดล"

▶▶▶ ต่อ : สินบน - หน้า 10

สินบน

ยังข้องใจใจก็ออกเสียงแสดงบัญชีทรัพย์สินพร้อมขอให้ข้าราชการชี้ 9-11 ในศธ.ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเพิ่ม

วันที่ 5 เมษายน พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกระทรวงยุติธรรม เพื่อเร่งรัดดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ

โดย พล.ต.อ.วัชรพลให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า ได้หารือการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ โดยเฉพาะคดีให้สินบนข้ามชาติ มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก เช่นคดี นางจุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จากกรณีรับสินบนนักธุรกิจภาพยนตร์สหรัฐ เพื่อให้ได้สิทธิจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 1.8 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 65 ล้านบาท

ลุยยึดทรัพย์ 'จุฑามาศ' ชุกอปปท.

ทั้งนี้ ป.ป.ช. จะประสานงานอัยการสูงสุด เพื่อแปลคำพิพากษา 200 กว่าหน้า และส่งคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการอายัดและริบทรัพย์นางจุฑามาศและบุตรสาวที่ชุกซ่อนอยู่ในไทย ไปยังหน่วยงานรัฐบาลใน 5 ประเทศ เพื่อติดตามนำทรัพย์กลับคืนโดยเร็วที่สุด หากประเทศใดไม่ได้มีสนธิสัญญาความร่วมมือ ก็จะอาศัยกระทรวงการต่างประเทศในการประสานงานแทน

ลั่นเป็นคดีตัวอย่างเอาเงินคืน

“มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเรียกเงินคืนได้ ถือเป็นคดีสินบนข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดคดีแรกของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อจะให้เป็นคดีตัวอย่างสังคมไทยในระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อให้เห็นว่าไทยเอาจริงในปราบทุจริต ไม่ให้ผู้กระทำหนีรอดจากการลงโทษไปได้ มีการนำทรัพย์สินคืนสู่แผ่นดินโดยให้ศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานของไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ ให้มีผลโดยเร็วที่สุด” พล.ต.อ.วัชรพล กล่าว

ร้องสอบ 13 ร่องอริการบตี

วันเดียวกัน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ (กตช.) พร้อมด้วยตัวแทน เดินทางเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อประธาน เพื่อขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของร่องอริการบตีมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 13 ราย ที่อาจจะมียุติกรรมหลบหลีกซ่อนเร้น เลี่ยงการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. หลังยื่นลาออกก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยกฎหมายป.ป.ช. เรื่องนี้ยังมีรั่วเพราะในตำแหน่งร่องอริการบตีนั้น หากเป็นตำแหน่งรักษาการก็ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน จึงอยากให้เห็นเติมเข้าไปได้ ไมอย่างนั้น จะมีการเลี่ยงกฎหมายเกิดขึ้นทุกมหาวิทยาลัย

จีสั่งขรก.ชี้ 9-11 ในศธ. โขว์ทรัพย์สิน

พร้อมให้เพิ่มเติมในการแสดงบัญชีทรัพย์สิน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนข้าราชการระดับสูงทั้งหมด ตั้งแต่ นายกสภามหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการโรงเรียนแข่งขันสูง 366 โรงเรียน เพื่อให้ข้าราชการสุจริตตั้งแต่ต้นและคนที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านักการเมือง รวมทั้งขอให้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของกรรมการ ป.ป.ช. และข้าราชการป.ป.ช. ระดับ 9-11 ทั้งหมดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

ฟ้อง 'แจ๊ค หม่า' พันล้านบาท

โพสท์ทูเดย์ - อีโลด้า ยื่นฟ้อง “แจ๊ค หม่า” ละเมิดสิทธิบัตรสินค้าคนไทย ลูกบอลดับเพลิง ขายผ่านเว็บไซต์อาลีบาบา เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท

นายภณวัชรนันท์ ไกรมาตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโลด้า ไฟร์บอล โปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกบอลดับเพลิงแบรนด์อีโลด้า ไฟร์บอล เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.บริษัทได้ยื่นฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับบริษัท หางโจว แอดเวอร์ไทซ์ ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 และนายหม่า หยุน หรือ แจ๊ค หม่า เป็นจำเลยที่ 2 โดยกระทำการโฆษณาประกาศขายสินค้าปลอมพร้อมส่งสินค้าลูกบอลดับเพลิง เอเอฟโอ มายังไทย และประเทศอื่นทั่วโลก

สำหรับการประกาศขายพร้อมจัดส่งสินค้าดังกล่าว ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์อาลีบาบา และอาลีบาบา เอ็กซ์เพรส มา

ตั้งแต่ปี 2555 ส่งผลให้คำสั่งซื้อบริษัทลดลงต่อเนื่องกว่า 80% ได้รับความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อป้องกันการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ โดยได้จดสิทธิบัตรในไทย เลขที่ 18966 สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา และชาติอื่นๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก

“ผลิตภัณฑ์ได้รับการคุ้มครองโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ ไวโป ซึ่งคุ้มครองให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว การฟ้องร้องครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น สร้างการรับรู้ให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าว่ามีสินค้าปลอมจำหน่ายผ่านเว็บไซต์อาลีบาบา” นายภณวัชรนันท์ กล่าว

ขณะที่ผ่านมา บริษัทได้ว่าจ้างทนายเงินให้แจ้งบริษัท หางโจว ว่ามีการโฆษณา

สินค้าปลอม แต่บริษัทดังกล่าวกลับเพิกเฉยและแจ้งว่าให้บริษัทดำเนินการฟ้องร้องเอง โดยพิจารณาว่าการเข้ามาลงทุนในไทยของแจ๊ค หม่า ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนี้ ควรที่จะเคารพกฎหมายไทยและทำให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้ามาลงทุน

ขณะที่ รัฐบาลไทยควรใช้โอกาสที่มีการเจรจาธุรกิจกับประเทศจีน วางกรอบแนวทางป้องกันไม่ให้สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากจีนทะลักเข้าไทย เพราะรัฐบาลได้ส่งเสริมการค้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ควรมีกฎหมายป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ถูกเอาเปรียบจนต้องปิดกิจการเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ ด้วยสินค้าลอกเลียนแบบขายได้ถูกกว่า ขณะที่การฟ้องร้องคดีต่อศาลมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลากว่า 9 เดือน ■